

Herbalife Việt Nam lan tỏa “Xuân yêu thương” đến trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

15:09 04/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã thực hiện chuỗi chương trình thường niên “Xuân yêu thương” tại các trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc.

Theo đó, các tình nguyện viên là thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc bởi các đối tác Casa Herbalife này.



Tại sự kiện, các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã hướng dẫn và cùng tham gia gói bánh chưng với các em thiếu nhi, đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn chuẩn bị nhiều phần quà Tết trao tặng cho người cao tuổi và các em nhỏ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Tổ chức chương

trình “Xuân yêu thương” cùng với các hoạt động tình nguyện thường niên khác là một phần trong truyền thống hỗ trợ cộng đồng của Herbalife. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các thành viên độc lập, những người luôn là trung tâm của các chương trình vì cộng đồng của công ty”.



Bà Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP. Hồ Chí Minh (WOCA), cho biết: “Chương trình xuân yêu thương” của Herbalife Việt Nam luôn là một sự kiện đầy niềm vui và đáng nhớ đối với các cháu thiếu nhi tại bẫy mái ấm trực thuộc hội. Niềm hạnh phúc và hân hoan trên gương mặt các cháu là vô giá. Chúng tôi vô cùng trân quý và biết ơn sự hỗ trợ liên tục từ Herbalife Việt Nam dành cho các cháu”.



Bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo quê hương, chia sẻ: “Chuyến thăm đầu năm mới của Herbalife Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi tại Casa quê hương. Các hoạt động tình nguyện tổ chức cho các em thiếu nhi không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn có tính giáo dục rất cao. Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ khi thực hiện sứ mệnh giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý công ty vì đã mang đến những tác động tích cực cho cuộc sống của các em”.



Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Chương trình mừng năm mới tổ chức bởi Herbalife Việt Nam đã mang đến một cái Tết cổ truyền rất đặc biệt cho các cháu thiếu nhi và người cao tuổi tại trung tâm. Chúng tôi vô cùng trân trọng cảm ơn Herbalife với những đóng góp. Điều đó không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây mà còn tổ chức những chuyến thăm có ý nghĩa như sự kiện này”.



Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đản cho biết: “Chương trình xuân yêu thương đã mang đến thật nhiều niềm vui cho các con học sinh. Nhà trường vô cùng biết ơn Herbalife Việt Nam đã liên tục hỗ trợ và tạo ra sự khác biệt tích cực cho các con học sinh khiếm thính tại trường”.



Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) trên toàn cầu.

Kể từ khi được triển khai, chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 25,5 tỷ đồng (tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ), góp phần giúp hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa. Trên toàn thế giới, Quỹ HFF đã hỗ trợ 5 triệu đô la Mỹ (khoảng 126 tỷ VNĐ) trong năm nay cho 164 tổ chức phi lợi nhuận tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quỹ Herbalife Family Foundation: Kể từ năm 2005, Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) - một tổ chức phi lợi nhuận, đã thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống của trẻ em và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Quỹ HFF hỗ trợ các đối tác Casa Herbalife trên toàn cầu giúp cải thiện dinh dưỡng cho các cộng đồng đang gặp khó khăn và hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và nguồn dinh dưỡng lành mạnh, hỗ trợ về thể chất và tham gia cứu trợ thiên tai. Để biết thêm thông tin về Quỹ Herbalife Family Foundation và cách ủng hộ quỹ, xin vui lòng truy cập <https://herbalifefamilyfoundation.org/>

Herbalife(có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các thành viên độc lập của công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1 và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/herbalife-viet-nam-to-chuc-chuong-trinh-thuong-nien-%E2%80%9Cxuan-yeu-thuong%E2%80%9D-cho-tre-em-va-nguoi-cao-tuoi-co-hoan-can-h-kho-khan>